

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới đối với 28 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 09/6/2016, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Tham dự có Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Ân, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn; Bí thư, Chủ tịch UBND 28 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận như sau:

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh ta đã có 28 xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đây là một thành quả to lớn của cả hệ thống chính trị đã cùng tham gia, phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phải kể đến vai trò to lớn của người dân đã đồng lòng ủng hộ, tích cực tham gia, đóng góp các nguồn lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp một bước, tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Một bộ phận người nông dân đời sống đã được nâng lên rõ rệt, một số hộ đã thoát nghèo. Tuy nhiên, trong xây dựng nông thôn mới vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải có giải pháp quyết liệt để giữ vững, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu về phát triển sản xuất nâng cao đời sống, thu nhập của người dân còn hạn chế, chưa có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng nợ đọng còn tương đối lớn (trong 28 xã có 18 xã không còn nợ, 10 xã nợ gần 40 tỷ đồng).

+ Về môi trường: Đạt tiêu chí ở mức thấp, chưa quan tâm đến việc chỉnh trang thôn xóm để đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

+ Hộ nghèo theo tiêu chí mới tăng cao.

+ Ý thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chưa thể hiện quyết tâm cao, còn biểu hiện thiếu trách nhiệm với người dân. Do đó, cần phải xác định lại

quyết tâm để có giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Phương hướng chỉ đạo trong giai đoạn 2016-2020: Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã đạt được đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các ngành, các cấp cần phải nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, cần phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị, phải xây dựng các phương án sản xuất khả thi để giúp người dân tăng thu nhập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu cho các địa phương, các chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân phát triển sản xuất.

2. Các địa phương chỉ đạo các xã xây dựng phương án trả nợ đọng xây dựng cơ bản mang tính khả thi cao.

3. Các địa phương chủ động triển khai các phương án tích tụ ruộng đất nếu được người dân đồng thuận (*xã xây dựng phương án thông qua người dân, báo cáo UBND cấp huyện và triển khai thực hiện*).

4. Đối với các xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới không còn nợ đọng và tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới <7%, phải có phương án nâng cao chất lượng các tiêu chí phù hợp, xây dựng phương án triển khai thực hiện phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân. Sau năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới sẽ rà soát, đánh giá các xã đạt chuẩn ở mức độ cao hơn.

5. Về tiêu chí hộ nghèo: Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, kiểm tra lại kết quả đánh giá của các xã đảm bảo khách quan, chính xác, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai các đề án giảm nghèo thiết thực nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo để đảm bảo đạt theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Các Sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh có liên quan phải nâng cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực ngành quản lý và theo phân công phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục hỗ trợ cho các xã hoàn thiện các tiêu chí đạt ở mức thấp, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo lĩnh vực ngành phụ trách.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hướng dẫn, hỗ trợ triển khai đề án phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, điều kiện thực tế tại các địa phương gắn liền với cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

8. Sở Tài chính hỗ trợ hướng dẫn các địa phương trong việc lập kế hoạch sử dụng kinh phí từ nguồn thu sử dụng đất và phương án trả nợ để hạn chế việc đầu tư dàn trải không đúng mục tiêu gây gia tăng nợ đọng, ảnh hưởng xấu trong việc cân đối tài chính ngân sách tại các địa phương; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện tiêu chí môi trường, để đảm bảo đạt tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai phương án tích tụ ruộng đất nhằm góp phần tạo điều kiện cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, gia tăng việc sử dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

10. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản nêu trên, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- TV BCĐ XDNTM tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi